

พนักงานสอบสวนเร่งรวบรวมหลักฐาน

เชือดกราวรูต แกนนำอนค.

ปลุกมือปลิว 'ลุงตุ๋' พปชร. ยกเครื่อง สนธิรัตน์ ส่อหลุด เลขาธิการพรรค

ตำรวจเตรียมเอาผิดแกนนำ "อนค." นำแฟลชม็อบลงถนน เร่งรวบรวมพยาน ชี้ผิดแน่นอน เหตุไม่มีการแจ้งชุมนุม "ไชยันต์" ชี้ กกต.ส่งศาล ธรณ.ปมเงินกู้ "อนค." วิธีได้เงินไม่ถูกต้อง แต่ในทางรัฐศาสตร์โปร่งใสทราบแหล่งที่มาของเงิน ไม่หมกเม็ด ระบุพรรคการเมืองอื่นใช้เงินแต่เขาไม่ทำกันบอกชัดทำตัวเอง "พปชร." ประชุมใหญ่ยกเครื่องพรรค "สุริยะ-สมศักดิ์-ธรรมนัส-วิรัช-สุชาติ" นั่ง กก.บห. พร้อมให้ "อนุชา" นั่งเลขาธิการพรรค

ต่อหน้า ▶

■ แกนนำ

ต่อจากหน้า 1

แทน "สนธิรัตน์" ขณะที่ "นิด้าโพล" ชี้ประชาชนส่วนใหญ่เอือมระอา "สภากลม" บ่อย ชี้ทางแก้ยุบแล้วเลือกตั้งใหม่
จากกรณีนี้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จัดกิจกรรม

แฟลชม็อบ เชิญชวนประชาชนลุกขึ้นต่อสู้ทางคืนความยุติธรรม ความเสมอภาค เพื่อส่งเสริมผู้มีอำนาจได้ยื่น หลังถูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอยุบพรรค เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.62 เวลา 17.00-18.00 ที่สกายวอล์ก ปทุมวัน ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.62 พล.ต.ต. เมธี รักพันธุ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้รวบรวมพยานหลักฐานว่าการกระทำของแกนนำพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไร

ส่วนการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบเข้าข้ายลະเม็ต พร.บ.การชุมนุมฯ หรือไม่นั้น พล.ต.ต.เมธี กล่าวว่ามีคดีชัดเจนอยู่แล้วเพราะไม่มีการมาแจ้งการชุมนุม ซึ่งการจะทำอะไรก็ตามต้องทำตามกติกากฎหมายบ้านเมือง

วันเดียวกัน ศาสตราจารย์ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงกรณีนี้ กกต.ส่งพรรค

อนาคตใหม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีปล่อยเงินกู้ให้สมาชิกกู้ 191 ล้านบาท ว่า กฎหมายพรรคการเมืองไม่ได้เขียนไว้ให้กู้ แต่ให้รับบริจาคได้ แต่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ คงคิดว่าถ้าไม่ได้เขียนก็คงกู้ได้ซึ่งหลักกฎหมาย

มหาชนและกฎหมายเอกชนแตกต่างกัน กฎหมายมหาชน มีหลักว่าอะไรที่ไม่ได้เขียนก็ทำไม่ได้ เช่น ถ้ามีอำนาจอะไรแต่ไม่ได้เขียนว่าสภาทำอะไรไม่ได้ขณะที่กฎหมายเอกชนให้เสรีภาพเต็มที่อะไรไม่ได้เขียนก็สามารถทำได้ แต่ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ความสงบเรียบร้อย

ดังนั้น กฎหมายมหาชนใช้กับพรรคการเมือง และกำหนดชัดเจนว่าห้ามบริจาคเกินจำนวนเท่าไรเมื่อพรรคอนาคตใหม่บอกว่าเงิน 191 ล้าน ไม่ได้มาจากเงินบริจาคแต่ให้กู้ตั้งนั้นอะไรไม่เขียนไว้มันน่ากลัวมากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. มองว่าวิธีการได้เงินมาไม่ถูกต้องที่อ้างว่ากู้ แต่จริงๆ คือการให้ ฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องไปดูว่ากู้หรือไม่กู้หรือเป็นการให้ซึ่งนายปิยบุตรคงต้องไปชี้แจงข้อเท็จจริงกับศาลรัฐธรรมนูญว่าเมื่อไม่ได้เขียนไว้ก็ไม่ผิด ไม่มีเจตนา ทำด้วยความโปร่งใส

ศาสตราจารย์ไชยันต์ กล่าวต่อว่า แต่ในแง่ของรัฐศาสตร์มองว่าเป็นการกระทำที่โปร่งใส ให้เห็นแหล่งที่มาของเงินว่ามาจากไหน ถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีที่พรรคการเมืองไม่มีการหมกเม็ด พรรคการเมืองก่อนหน้านี้ไม่เคยมีพรรคไหนเขาทำกัน หรือกู้เงิน แต่ในความเป็นจริงการเล่นการเมืองก็ต้องใช้เงินใช้ทองแล้วพรรคการเมืองก่อนหน้านี้เอาเงินมาจากไหนมาเล่นการเมืองถ้าไม่กู้หรือมีน้ำเสียงจากหัวหน้าพรรค

“เพราะฉะนั้นสังคมไทยน่าจะพิจารณาให้ดีกว่าไม่ยอมให้พรรคการเมืองอยู่ภายใต้อิทธิพลของนายทุน ควรหาช่องทางได้เงินได้ทองมาใช้ในทางการเมืองที่โปร่งใส เช่น กู้สถาบันการเงิน ผมคิดว่าพรรคอนาคตใหม่ภายใต้ข้อจำกัด กฎหมายพรรคการเมืองฉบับใหม่ และต้องการทำให้เร็วในเวลา 1 ปี จึงคิดว่าจะหาเงินไม่ทันจึงใช้วิธีนี้เพื่อให้พรรคอยู่ได้ ผมเข้าใจว่าพรรคอนาคตใหม่คงใจร้อน เพราะคงคิดว่าถ้าระบบการเลือกตั้งแบบ

จัดสรรปันส่วนคะแนนไม่ตกน้ำคงจะทำให้พรรคได้คะแนน ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์มากขึ้น จะต้องส่ง ส.ส. ทั้ง 350 คน เมื่อเป็นเช่นนี้ การที่จะหาเงินได้เร็ว นายธนธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และ นายปิยนุตรจึงต้องทำวิธีนี้เท่านั้น เพราะอยากเป็นหัวหน้าพรรคสมัยใหม่ คิดว่าวิธีนี้ทำไปรุ่งใส” ศาสตราจารย์ไชยันต์ กล่าว และว่า เรื่องทั้งหมดเพราะพรรคอนาคตใหม่ทำตัวเอง และรีบโตเร็ว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชาชนรัฐ (พปชร.) ว่า สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กทม. ในวันที่ 21 ธ.ค. โดยหนังสือขอเชิญประชุมดังกล่าว นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ในฐานะหัวหน้าพรรค ได้ลงนามเชิญ คณะกรรมการบริหารพรรค ผู้แทนสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และสมาชิกที่ได้รับเชิญ เข้าร่วมการประชุม นอกจากวาระแลกเปลี่ยนเพื่อหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อกรรมการบริหารพรรคแล้ววาระ

อ่านต่อหน้า 10

■ แกนนำ

ต่อจากหน้า 8

สำคัญที่ต้องจับตาคือการเสนอปรับโครงสร้างพรรค โดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการบริหารพรรค เนื่องจากชุดเดิมเป็นชุดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดตั้งพรรคและเตรียมการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 เพื่อให้การบริหารงานหลังจากนี้เดิน

หน้าการเมืองเต็มตัว เป็นไปตามสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมการเลือกตั้งครั้งต่อไป โดยจะมีตัวแทน ส.ส.แต่ละภาคเข้าไปมีสัดส่วนในกรรมการบริหารพรรคและเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคที่กำหนดให้มีได้ถึง 45 คน

ขณะที่รายชื่อกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนรัฐชุดปัจจุบันมีทั้งหมด 24 คน ได้แก่ 1.นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค 2.นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค 3.นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ เภรัณญิกพรรค 4.นายวิเชียร ขวาลิต นายทะเบียนสมาชิกพรรค ขณะที่กรรมการบริหารพรรค 5.นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 6.นายณัฐพล ทีปสุวรรณ 7.นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล 8.นายอิทธิพล คุณปลื้ม 9.นายชวน ชูจันทร์ 10.นายชาญ กฤษ เดชวิทักษ์ 11.นายณพพงศ์ วีระวร 12.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 13.นายพงศ์กวีณ จรุงเรืองกิจ 14.นางวลัยพรรัตน์เศรษฐ 15.นายวิเชฐ ตันติวาณิช 16.นายชาญวิทย์ วิภูศิริ 17.นายสันติ กิระนันท์ 18.นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล 19.นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ 20.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 21.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 22.น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ 23.นายสรวิทย์ เนื่องจำนงค์ และ 24.นายอนุชา นาคาศัย

สำหรับคนใหม่ที่จะเข้ามา อาทิ 1.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 2.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 3.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 4.นายสันติ พร้อมพัฒน์ 5.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 6.นายสุชาติ ชมกลิ่น 7.นายมณฑิเยียร สงฆ์ประชา 8.พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ 9.นายวันชัย ปริญญาศิริ 10. นายนิพันธ์ ศิริธร ทั้งนี้ การเพิ่มรัฐมนตรีและ ส.ส.เข้ามาเป็นกรรมการบริหารพรรคนั้น เพื่อให้ครอบคลุมการทำงานตามสัดส่วนภาคให้มากยิ่งขึ้นตามแนวทางของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรค

ขณะที่ตำแหน่งสำคัญอย่างตำแหน่งเลขาธิการพรรค ต้องถูกจับตาเช่นเดียว โดยมีกระแสข่าวอาจมีการพิจารณา

ปรับเปลี่ยน เพื่อได้คนมาทำหน้าที่ประสาน ส.ส.ในพรรคได้อย่างเต็มที่ โดยปัจจุบัน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว. พลังงาน ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค ทั้งนี้ มีชื่อ นายอนุชานาคาศัย ส.ส.ชัยนาท ในฐานะรองประธานยุทธศาสตร์พรรค เป็นแคนดิเดตซึ่งถูกมองว่ามีความเหมาะสมในการทำหน้าที่ประสานกลุ่มต่างๆ ทั้งในพรรคและในสภา ขณะที่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคยังเป็นนายอุตตม

ที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ปัญหาสภากลม” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9 และ 11-12 ธ.ค. 62 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษา และทุกอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,260 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ล้มบ่อยครั้ง การสำ

รวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ล้มบ่อยครั้งเพราะไม่ครบองค์ประชุมพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.13 ระบุว่า สภากลมบ่อยจะทำให้ประชาชนเบื่อและเกิดความเสื่อมศรัทธา รองลงมา ร้อยละ 33.02 ระบุว่า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเล่นเกมการเมืองมากเกินไป ร้อยละ 23.49 ระบุว่า เป็นเรื่องธรรมดาทางการเมือง ซึ่งเกิดขึ้นทุกสมัยอยู่แล้ว ร้อยละ 19.92 ระบุว่า ส.ส.ไม่ค่อยเข้าประชุม ทำงานไม่คุ้มกับเงินเดือน ร้อยละ 7.86 ระบุว่า ประธานวิปพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 5.95 ระบุว่า ปัญหาเกิดจากฝ่ายรัฐบาลมีเสียงในสภามากกว่าฝ่ายค้านเพียงนิดเดียว ร้อยละ 4.76 ระบุว่า เป็นความผิดของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่โอดประชุมสภา และ

ร้อยละ 3.10 ระบุว่า เป็นความผิดของ ส.ส.ฝ่ายค้านที่สนใจแต่จะเล่นการเมือง ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็น ของประชาชนต่อแนวทางการแก้ไข ปัญหาสภาล่ม พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.08 ระบุว่า สภาล่มบ่อยๆ ก็ยุบสภา เลือกตั้งใหม่ไปเลย รองลงมา ร้อยละ 23.25 ระบุว่า ใครไม่ยอมการประชุมสภา ก็ให้ลาออกไป ร้อยละ 20.08 ระบุว่าควร มีการประกาศชื่อ ส.ส.ที่ไม่เข้าประชุมสภา ร้อยละ 14.76 ระบุว่า ปัญหานี้ไม่ต้อง แก้เพราะเป็นเรื่องธรรมดาทางการเมือง ซึ่งเกิดขึ้นทุกสมัยอยู่แล้ว

ที่สำนักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณี เวิร์คพอยท์นิวส์ นำเสนอข่าวว่า นายศรี สุวรรณ จรรยา ได้ยื่นหนังสือให้ กกต. ตรวจสอบเรื่องเงินกู้พรรคอนาคตใหม่ ในวันที่ 23 ก.ย. หลังจากนั้น กกต.ใช้ เวลาทั้งหมด 89 วัน มีมติส่งเรื่องให้ศาล รัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ นั้น กกต.ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวมีการร้อง ให้ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. และมีการ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมในวันที่ 23 ก.ย. หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการป้อง กันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ดังนั้นการนำ เสนอข่าวว่า กกต.ใช้เวลาพิจารณาเรื่อง ดังกล่าวเพียง 89 วัน จึงคลาดเคลื่อนไม่ ตรงกับความเป็นจริง และยืนยันว่า กกต. ไม่ได้ใช้เวลาพิจารณาแค่ 89 วันตาม ข่าวแต่อย่างใด

นอกจากนั้น กกต.ยังได้ชี้แจงกรณี เพจเฟซบุ๊กไอลอร์วีได้นำเสนอข้อมูลว่าใน บัญชีรายชื่อสรรหา ส.ว.ผู้ที่เข้ารอบสุด ท้าย ที่ส่งรายชื่อให้ คสช.คัดเลือกในลำดับที่ 239 นายลือชา การณ์เมือง ปราภฏ ในวงเล็บท้ายชื่อว่า ประธาน กกต.เสนอนั้น กกต.ยืนยันว่า การเสนอข่าวดังกล่าว ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด